



**HAGL Group**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”), tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế cao đối với hàng hóa của một số quốc gia (trong đó có Việt Nam). Thông tin này đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định chính sách thuế được ông Donald Trump đề cập không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu chính của Công ty. Cụ thể, mặt hàng Chuối của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản; theo đó, Công ty hoàn toàn không xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Mỹ. Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản, giá xuất khẩu được chốt ổn định theo năm. Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc, giá xuất khẩu được chốt bán theo tuần, đặc biệt giá xuất khẩu của tuần này Công ty đã chốt hơn 12 USD/thùng cao hơn tuần trước 10%. Điều này chứng tỏ chính sách áp thuế vào thị trường Mỹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá xuất khẩu hàng hóa của Công ty. Ngoài ra, việc tỷ giá USD liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua cũng mang lại kết quả tích cực đối với doanh thu xuất khẩu của Công ty khi phần lớn chi phí đầu vào của Công ty đều bằng tiền VND.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến chính sách quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết để bảo vệ lợi ích chung của Công ty cũng như Quý Cổ đông. Đồng thời, các hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty vẫn đang diễn ra ổn định và đúng kế hoạch.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn minh bạch và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin kịp thời đến Quý Cổ đông khi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào diễn ra.

Một lần nữa, Ban Lãnh đạo Công ty xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Quý Cổ đông đã quan tâm, tìm hiểu và đặt niềm tin dành cho Công ty trong suốt thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

[www.hagl.com.vn](http://www.hagl.com.vn)